

	100.102.008	โปรแกรมป้องกันการทุจริต - ทั่วโลก ภาคผนวก 8 สัญญาเดือน		
องค์กร ฝ่ายกฎหมาย จริยธรรมและการปฏิบัติตาม ข้อกำหนด	ผู้รับผิดชอบนโยบาย:	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย - การปฏิบัติตามข้อกำหนด		
	วันที่มีผล:	17 มิถุนายน 2015	ฉบับแก้ไข: 4	หน้า 1 จาก 1

เมื่อทำงานกับบุคคลที่สาม โปรดเฝ้าระวัง "สัญญาเดือน" อยู่เสมอ สัญญาเดือนเหล่านี้บางครั้งเรียกอีกอย่างว่าสัญญาสถานะสีแดง หมายถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและแสดงถึงกรณี
ที่อาจเป็นปัญหาตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต รายการด้านล่างเป็นตัวอย่างบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด ถ้ามีข้อสงสัย โปรดติดต่อสำนักงาน
จริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในฝ่ายกฎหมายของ Regal

คุณสมบัติและข้อเสีย	แนวปฏิบัติทางธุรกิจ
<p>การขาดคุณสมบัติสำหรับโครงการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>พึ่งพบุคคลที่ติดต่องานในเมืองหรือคนในภาครัฐอย่างมาก แทนที่จะมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ</p> <p>ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพหรือผลประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>มีสัมพันธภาพกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>ปฏิเสธที่จะรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการให้สินบนและการทุจริต</p> <p>ปฏิเสธที่จะยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายป้องกันการทุจริตของ Regal</p> <p>ประเทศ ภูมิภาค หรือภาคธุรกิจขึ้นชื่อว่ามี การทุจริตและใช้สินบน</p> <p>ปฏิเสธที่จะตอบ หรือเสี่ยงที่จะตอบเกี่ยวกับโครงสร้างการเป็นเจ้าของบริษัท เช่น บุคคลที่เป็นเจ้าของ ผู้รับเหมาช่วง ฯลฯ</p> <p>มีข้อกล่าวหาหรือถูกตัดสินความผิดในคดีเกี่ยวกับการทุจริต</p>	<p>เอกสารอ้างอิงข้อมูลประจำตัวของตัวแทนหรือผู้แทนในประเทศ</p> <p>มีค่าใช้จ่ายในการรับรอง โฆษณา หรือกิจกรรมด้านการบริหารจัดการที่ผิดปกติหรือหุรหราบเกินเหตุ</p> <p>อัตราค่าคอมมิชชั่นสูงกว่า "อัตราตลาด" คำอธิบายการจ่ายเงินไม่สอดคล้องกับบัญชีที่เหมาะสม</p> <p>บัญชีหรือธุรกรรมที่ไม่มีการบันทึก</p> <p>คำอธิบายการชำระเงินในรายการบันทึกไม่ชัดเจนหรือไม่เจาะจง</p> <p>คำขอจ่ายเงินในประเทศของบุคคลที่สาม ไปยังบุคคลที่สาม เป็น "เงินสด" หรือเงินที่ไม่สามารถติดตามที่มาได้ หรือไปยังบัญชีนอกประเทศ</p> <p>การรายงานบัญชีค่าใช้จ่ายเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้อง หรือมีค่าขอใบแจ้งหนี้หรือเอกสารหลักฐานที่เป็นเท็จ</p> <p>ไม่ยินดีให้ Regal ตรวจสอบบันทึกและระเบียบทางบัญชี</p>

ผู้อนุมัติ:	คณะกรรมการด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ✓ GC	ข้อมูลการจัดเก็บเอกสาร: 2014-00120: 0000006411
ภาษา:	เหมือนกับนโยบายป้องกันการทุจริต - ทั่วโลก 100.102	
ประวัติการแก้ไข/วันที่เสร็จสมบูรณ์:	4: เปลี่ยนการอ้างอิงข้อความให้สอดคล้องกับนโยบาย 3: จัดรูปแบบและเปลี่ยนเป็นภาคผนวก 8 2: แก้ไขโดยเปลี่ยนชื่อเป็น "สัญญาเดือน" ใหม่ (สัญญาสถานะสีแดง)	17 มิถุนายน 2015 11 มิถุนายน 2015 30 สิงหาคม 2012 สิงหาคม 2011

เอกสารนี้มีการควบคุมและเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาอังกฤษที่ประกาศทาง [เว็บไซต์องค์กร](http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) (http://investors.regalbeloit.com/phoenix.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruption) ของ Regal เป็นเอกสารฉบับล่าสุด สำหรับฉบับพิมพ์หรือสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ที่อื่นอาจเป็นฉบับเก่า